

# 6.200 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chiều 8/8, 6.200 thí sinh tại Hội đồng thi tỉnh Đắk Nông đã đến 13 điểm thi để hoàn thiện thủ tục dự thi.

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, cán bộ y tế, lực lượng thanh niên tình nguyện ở các điểm thi đã hướng dẫn thí sinh đứng giãn cách để đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang. Những thí sinh không có khẩu trang được phát miễn phí.



Lực lượng thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt thí sinh ở điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa)

Tại các phòng thi, thí sinh được nhắc nhở không tập trung đông người, khai báo y tế, kiểm tra thông tin thủ tục thi. Cán bộ

coi thi ph<sup>o</sup> bi<sup>en</sup> lai quy ch<sup>o</sup> kỳ thi như trách nhiệm c<sup>o</sup>a thí sinh, những vật dụng được mang và c<sup>o</sup>m mang vào phòng thi, quy định thi môn tr<sup>o</sup>c nghiêm...

Công tác b<sup>o</sup>o đ<sup>o</sup>m an ninh trật tự và phòng, ch<sup>o</sup>ng dịch bệnh được các đi<sup>o</sup>m thi tri<sup>en</sup> khai đúng k<sup>o</sup> hoạch, phương án đ<sup>o</sup> ra.



Thí sinh tại đi<sup>o</sup>m thi Trường THPT Gia Nghĩa r<sup>o</sup>a tay bằng dung dịch sát khu<sup>en</sup>

Kỳ thi t<sup>o</sup>t nghiệp THPT năm 2020 toàn t<sup>o</sup>nh có 6.200 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, thí sinh thuộc hệ giáo dục ph<sup>o</sup> thông có 6.100 em, hệ giáo dục thường xuyên có 100 thí sinh. Toàn t<sup>o</sup>nh có 1.432 thí sinh dân tộc thi<sup>eu</sup> s<sup>o</sup>; trong đó có 404 thí sinh dân tộc thi<sup>eu</sup> s<sup>o</sup> tại ch<sup>o</sup>.



Nhiều thí sinh đi tìm thi Trường THPT Gia Nghĩa đi sớm tìm phòng thi

Số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên có 2.260 em và tổ hợp các môn khoa học xã hội có 3.899 em.





Cán bộ coi thi rà soát danh sách, gọi thí sinh vào phòng thi  
Những thí sinh thuộc các huyện Đạk Song và Đạk Glong có lịch  
sử đi từ vùng dịch trở về được bố trí thi ở các phòng thi dự  
phòng.



Cán bộ coi thi, thí sinh đều đeo khẩu trang

Theo lịch thi, ngày 9/8, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán. Ngày 10/8, buổi sáng thí sinh thi tổng hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.



Cán bộ coi thi ph<sup>o</sup> bi<sup>en</sup> quy ch<sup>o</sup> thi  
<http://baodaknong.org.vn/>